



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๒๓



สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการในกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๗๘๙๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการในกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ดังกล่าว เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเป็นกองบังคับการ เป็นการยกระดับความสำคัญของงานด้านฝึกอบรมและฝึกยุทธวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจถวายความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสำคัญ โดยรวมงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ๑๐ สังกัดกองบังคับการอำนวยการ และกองกำกับการ ๖ สังกัดกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าด้วยกัน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน ทำให้งานด้านฝึกอบรมและฝึกยุทธวิธีมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น ทั้งนี้ นอกจากเกลี้ยอัตรากำลังข้าราชการตำรวจ จำนวน ๑๖๐ อัตรากำลังให้มียศตำแหน่งที่สอดคล้องตามกรอบอัตรากำลังและระดับตำแหน่งที่กำหนดในศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรพิจารณามอบให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วมจัดฝึกอบรมในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสำคัญโดยใช้วิธีการ เช่น การจ้างเหมา (Contracting out) การทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติการและไม่เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในภาพรวมยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๒

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๕๐ หรือ ๐๘ ๘๑๕๕ ๒๖๑๐ (ณัฐภัทร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nr1200@opdc.go.th